

**DIỄN VĂN BẾ MẠC
KỶ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHOÁ VI**

Kính thưa:

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá VI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành 11 Nghị quyết quan trọng về: Giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; về quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; về xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020; về quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; về nâng cao năng lực hệ thống y tế cấp huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thôn, bản, khu phố đến năm 2020; về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013- 2020; về quy hoạch phát triển Thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị; Quy định phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp; Quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu. Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2013 đã được HĐND giao cho UBND xây dựng phương án, báo cáo thống nhất với Thường trực HĐND để thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Việc xem xét các báo cáo, đề án quan trọng tại kỳ họp này nhằm tiếp tục cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV vào điều kiện thực tế của địa phương; đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đã được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và yêu cầu thực tiễn đã đặt ra.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tập trung xây dựng đề án gửi đến Thường trực HĐND để chuyển đến đại biểu HĐND bảo đảm thời gian quy định. Tại kỳ họp, UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan soạn thảo đề án đã giải trình, làm rõ những nội dung thẩm tra của các ban HĐND, ý kiến thảo luận của các đại biểu, đã cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để HĐND xem xét và quyết định.

Các Ban HĐND đã chủ động tổ chức khảo sát, nghiên cứu tài liệu, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện đề án, xem xét, thẩm tra các đề án để trình HĐND xem xét quyết định. Các vị đại biểu HĐND, đại biểu tham dự kỳ họp đã nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong thảo luận tại tổ và tại hội trường, giúp cho Hội đồng nhân dân tiếp thu, và thống nhất cao thông qua nội dung từng nghị quyết.

Kính thưa các vị đại biểu!

Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành sớm xây dựng kế hoạch cụ thể đồng thời tuyên truyền sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh đã ban hành. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát, góp phần đưa các Nghị quyết của HĐND vào cuộc sống.

Cùng với việc triển khai các Nghị quyết của kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo đảm tốc độ phát triển, tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ vững ổn định chính trị xã hội kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực Quốc phòng - An ninh. Tích cực chuẩn bị và tổ chức diễn tập các phương án Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2013 và diễn tập quân sự quốc phòng đạt kết quả cao nhất; Sớm chỉ đạo sơ kết nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; Hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến hộ gia đình theo chỉ đạo của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 và kế hoạch của HĐND tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Đề chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những người do HĐND nhân dân bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Trên cơ sở kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh giữ các chức vụ do HĐND bầu thuộc diện

lấy phiếu tín nhiệm lần này, nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của HĐND tỉnh, thực hiện các yêu cầu, nội dung theo quy định; HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh tăng cường giám sát, cung cấp thông tin hoạt động của đại biểu HĐND để công tác chuẩn bị và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những người do HĐND bầu đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt HĐND tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến tham dự kỳ họp đông đủ, đóng góp cho sự thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị tích cực của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, công tác tham mưu, phục vụ, phối hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng trị. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên Đài PTTH, báo Quảng trị, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và khu vực đóng trên địa bàn đã đưa tin, truyền hình trực tiếp đầy đủ, kịp thời diễn biến nội dung kỳ họp để nhân dân và cử tri toàn tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VI đã thành công tốt đẹp, một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý, nhân dân và cử tri toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VI.

Xin trân trọng cảm ơn!